



ที่ ลป ๐๖๑๙/ ๐๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง - แม่ทะ ลป ๕๒๑๕๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาสาระสำคัญในการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดลำปางขอให้อำเภอแม่ทะมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ดำเนินการติดตามรับชมการประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อผู้ร่วมรับฟังการประชุมฯ และสำเนาสาระสำคัญในการประชุมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุชยา สมฤทธิ์)






พัฒนาการอำเภอแม่ทะ

รายชื่อผู้เข้ารับการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - อยุ่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางณัฐวิมล ตรีเทพเมธ	พัฒนภาคอำเภอ		
๒	นางณงนอแก้ว วัฒนอภัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ		
๓	นางศุภมาส วัฒนอภัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ		
๔	นายอรรถวิทย์ วัฒนอภัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ		
๕	นายสุรเกียรติ์ วัฒนอภัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
 วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พระ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	<p>โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p>	<p>๑) ขอให้จังหวัด/อำเภอ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร รายละเอียดโครงการฯ ได้แก่ สำเนาโครงการฯ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานการเงิน คำสั่งต่างๆ และภาพถ่ายกิจกรรม (ก่อน-หลัง) เพื่อรองรับหน่วยตรวจสอบ (สตง./ปปช./ปปท./อื่นๆ)</p> <p>๒) ขอให้จังหวัด/อำเภอ ติดตามสนับสนุนครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรมเอาใจใส่ภาคี อย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง/เดือน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๓) ส่งเสริมให้ครัวเรือน CLM และ HLM มีการ “สร้างเครือข่ายกัน” และให้ชุมชนทางการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบออนไลน์ ตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มไลน์ กลุ่ม Facebook</p> <p>๔) ขอให้เน้นการ “ประชาสัมพันธ์” ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและรูปแบบของประโยชน์ที่เกิดขึ้น</p>	
๒	<p>การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑) ขอให้ความสำคัญกับ “คน” ที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจฯ ด้วยการจัดทีมให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>๒) ขอให้ประสานการบูรณาการทุกภาคส่วน แสวงหาความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้ง ๗ ภาค ตลอดจนให้หลัก “บวร” บูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนฯ ให้ครอบครัวคุณทุกมิติปัญหา และแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ</p> <p>๓) ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้ความสำคัญกับการตรวจครอบครัวเรือนตามข้อมูล TPMAP ปี ๒๕๖๕ รวมไปถึงครัวเรือนตกหล่นไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของ TPMAP ๑๗ ตัวชี้วัด และให้บันทึกเข้าสู่ระบบ</p> <p>๔) ขอให้ ศจพ.อ. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานระดับชุมชนเป็นระยะๆ พร้อมทั้งจัดทำผังหรือแผนที่ครัวเรือนเป้าหมายที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อเสนอ	หมายเหตุ
๓	การบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕	<p>๑) ขอให้บริหารการจัดเก็บและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒) กำชับให้จังหวัดได้วางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกระดับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ และติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล ให้แล้วเสร็จตามหัวงเวลาที่กำหนด</p> <p>๓) ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่แตกต่างประชาชนต่อโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดเก็บข้อมูล</p>	
๔	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>๑) ขอให้จังหวัดกำหนดแผนการจุดปรับเปลี่ยนและแผนการบริการจำเป็นงบประมาณให้สอดคล้องกับกรมฯ และรัฐบาล ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ทำหนังสือแจ้งส่งเงินคืนกรมฯ ทราบโดยเร็ว</p> <p>๒) ขอให้จังหวัด/อำเภอ ได้ใช้พื้นที่แปลง (HLM/CLM) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งเป็นแบบอย่างให้กับแปลงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะเชื่อมโยง เมืองพี่ เมืองน้อง</p> <p>๓) ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความสำเร็จสอดคล้องกับผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ตำบล ๒๓ ตำบล และผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ ๑</p> <p>๔) ขอให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และภาคีในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนายช่างในการทำหน้าที่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</p>	

ลงชื่อ **ชลิตร์ศน์ อินทร์วารีย์** ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางชลิตร์ศน์ อินทร์วารีย์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รูปภาพผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พะ จังหวัดลำปาง

